



## PUBLIC HEALTH NEWSLETTER

จดหมายข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ ๖ เดือน

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม		
<b>ตุลาคม ๒๕๕๙</b>			
<p>การเข้าร่วมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๕ : NRRU Show &amp; Share ๒๐๑๖</p>	 <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๕ : NRRU Show &amp; Share ๒๐๑๖ “บทเรียนแห่งความสำเร็จ สู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะในครัวเรือน” ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่บ้านพุดซา หมู่ ๖ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศใหม่จากการประกวดผลงานในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้</p>		
<p>กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p>	 <p>คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล เข้าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๒.๐๒.๐๘ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พุ่มพวง สัตยวงศ์พิทย์ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน คณบดี และบุคลากรให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์</p>		
<b>พฤศจิกายน ๒๕๕๙</b>			
<p>โครงการอนามัยโรงเรียนสัจจร คณะสาธารณสุขศาสตร์</p>	 <p>หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการอนามัยโรงเรียนสัจจร เมื่อวันที่ ๓, ๗ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) โรงเรียนอ่างห้วยยาง และโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตามลำดับ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๓๗๔ คน เป็นนักเรียน จำนวน ๒๖๙ คน และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๐๕ คน เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขในงานอนามัยโรงเรียนให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการอนามัยโรงเรียน และให้บริการวิชาการด้านการสาธารณสุขให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมการสำรวจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียน และกิจกรรมการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน</p>		

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม
<p>การประชุมบุคลากรคณะ สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙</p>	 <p>ฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโคราชปุระ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อแจ้งข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน โดยจะจัดประชุมครั้งต่อไปภายในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐</p>
<p>โครงการบริการดูแลสุขภาพ ที่บ้าน</p>	 <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป ลันตีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการดูแลสุขภาพที่บ้าน ได้จัดทำโครงการบริการดูแลสุขภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้าน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓ หมู่เรียน รวม ๑๐๕ คน และเป็นการจัดบริการวิชาการให้กับประชาชนในหมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินกิจกรรมเป็นชุมชนในเขต รพ. สต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่าง ๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติบริการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย=๔.๑๔) และผู้รับบริการในชุมชนมีความพึงพอใจในบริการดูแลสุขภาพที่บ้านในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=๔.๗๐)</p>
<p>การประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการเครือข่าย สถาบันการศึกษาสาธารณสุข ศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา</p>	 <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเศวตนิത്യ อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อหารือกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์และตัวแทน นักศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ๕ สถาบัน ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์</p>
<p>การจัดอบรมนักศึกษาเครือข่าย สถาบันการศึกษาสาธารณสุข ศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา</p>	 <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุ่มพวงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๕ สถาบัน อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้</p>

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	
<p>การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ สถาบัน</p>		<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ สถาบัน จัดประชุมเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ดร. เศวตบิต เศวตนาถน์ วัดอุปประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>
<b>ธันวาคม ๒๕๕๙</b>		
<p>การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์</p>		<p>เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.เสาวฤทธิ์ แหยมกระโทก และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสนอเพื่อพิจารณาแผนต่างๆ และการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>
<p>โครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</p>		<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป สันติวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสถานที่ศึกษาดูงานคือสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน ๒ หมู่เรียน จำนวน ๗๕ คน ผลการดำเนินงานนักศึกษาได้เห็นรูปแบบกิจกรรมของสถานบริการภาครัฐที่จัดบริการแก่ผู้สูงอายุ สามารถนำมาเป็นรูปแบบในการไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี</p>
<p>กิจกรรมจิตอาสาการดูแลผู้บกพร่องทางจิต บ้านเมตตา</p>	<p>ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาการดูแลผู้บกพร่องทางจิต บ้านเมตตา โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในแหล่งฝึกกิจกรรมจิตอาสาให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อส่งเสริมความตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยให้นักศึกษาเข้าให้บริการการดูแลขั้นพื้นฐานแก่กับผู้มีอาการบกพร่องทางจิตร่วมกับผู้ดูแลหลักและมีการกระตุ้นให้ผู้รับบริการเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกับให้บริการวิชาการ</p>	
<p>กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย</p>		 
<p>ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้เบื้องต้นในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์” โดย นายพีรณธร พัวเจริญ หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม ดร. เศวตบิตเสวานาถน์ อาคาร ๙ ชั้น ๓มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๔.๔ และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๒ ± ๐.๔๓)</p>		

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม
<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา</p>	 <p>ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปรีนซ์เซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วิทยากรคือ อาจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=๔.๕๕) และความพึงพอใจในโครงการอบรมนี้อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย=๔.๓๕)</p>
<p>โครงการบริการวิชาการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ บริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่</p>	 <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และทราบแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเออร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๖๔ คน มาจากหน่วยงานเทศบาล จำนวน ๒๘ คน องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๘๙ คน โรงพยาบาลชุมชน ๑ คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒๙ คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๑๗ คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ร้อยละ ๘๐.๖</p>
<b>มกราคม ๒๕๖๐</b>	
<p>กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนภาษาอังกฤษสู่การวิจัย</p>	 <p>ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนภาษาอังกฤษสู่การวิจัย” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนภาษาอังกฤษสู่การวิจัยให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ดร. เสาวนิต เสดานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุณพรมมี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มาเป็นวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุญผิงค์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีเป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม มีบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้าร่วม ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และมีความรู้ที่อยู่ในระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ ๗๑.๔ มีข้อเสนอแนะให้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวอีกโดยเพิ่มระยะเวลาเป็น ๒ วัน จัดในช่วงปิดภาคการศึกษา</p>

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม		
<p>การประชุมวิพากษ์ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์</p>	 <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.จุฬารัตน์ โสตะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ</p>		
<p>กิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา สุขภาพชุมชน</p>	 <p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรตัวแทนศิษย์ปัจจุบันรุ่นที่ ๑๓ และ ๑๔ รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๐๙.๐๘.๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุ่มพวง ศัตยวงค์ทิพย์ กล่าวแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต การพร้อมพุดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และการถ่ายภาพร่วมกัน ณ ชุมนแสดงความยินดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๗๐ ± ๐.๔๘) และอยากให้มีกิจกรรมอีกเป็นประจำทุกปี</p>		
<p>การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในขององค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์</p>	 <p>ฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Art Room โรงแรมลิโชน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน ๑๘ คน โดยวิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจแนวทาง วิธีการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถประเมินจุดอ่อนที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งได้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป</p>		

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	
<p>การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์</p>		<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ มีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน ๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่งานเว็บไซต์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางและวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์</p>
<p>การเข้าร่วมโครงการอบรม ภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักศึกษา</p>	<p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ทุกคนเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๑๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๒ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด</p>	
<b>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</b>		
<p>โครงการกีฬาเครือข่ายราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชียงใหม่ ๑๒ สถาบัน</p>	<p>ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ สถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมดังกล่าวด้วย</p>	
<p>โครงการอบรมสร้างเสริม ศักยภาพศิษย์เก่าคณะ สาธารณสุขศาสตร์</p>	<p>ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมศักยภาพศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำหรับการพบปะแสดงความยินดีศิษย์เก่าเนื่องในโอกาสการรับปริญญา และเพื่อพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๙ คน</p>	
<p>กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาธารณสุขไทย - ลาว ครั้งที่ ๓</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ ๓” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. บุญแพงค์ ลัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโทและตรี รวม ๕๔ คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ ๓ (Third Joint Public Health Conference of Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand and University of Health Sciences, Lao PDR) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาระดับสูงของทั้งสองประเทศ การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน ๑๕ เรื่อง และมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) จำนวน ๒๔ เรื่อง ผลการประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๑ ± ๐.๖๓) โดยเนื้อหาที่ได้รับเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๒ ± ๐.๕๒)</p>	

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	
กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	<p>ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็น”ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะบ้านพุดซา ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช” และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ขยายผลลงไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะให้กับนักเรียนและชุมชน จำนวน ๙ โรงเรียน และพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ จำนวน ๒๗๙ หลังคาเรือน โดยในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เชิญผู้แทนจากโรงเรียนและชุมชนที่จะพัฒนาเข้าเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะบ้านพุดซา</p>	
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	<p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริง และเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ประกอบด้วยกิจกรรม ๑) การปฐมนิเทศนักศึกษาและปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ๒) การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓) การนำเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีนักศึกษารุ่นปี ๔ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๔๑ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๘๐ คน และนักศึกษาระดับ กศ.ปช. ๖๑ คน อาจารย์นิเทศการฝึก จำนวน ๑๕ คน</p>	 
<b>มีนาคม ๒๕๖๐</b>		
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)		<p>ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๒๑ คน ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิฑูร ผลการดำเนินงานได้กำหนดวิสัยทัศน์งาน KM ของคณะสาธารณสุข และกำหนดแผนกิจกรรมในการทำ KM คณะสาธารณสุขในสายวิชาการและสายสนับสนุน</p>
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	   <p>หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.แหววลี่ แหววฉิมพลี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คนบดีมาเป็นประธานในการเปิดอบรม โดยวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ และ ๔.๓๔ ตามลำดับ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ และอยากให้จัดอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง</p>	

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	
<p>กิจกรรมการจัดการความรู้ สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงาน</p>		<p>ฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคนบดี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทับแก้ว โดยรับเกียรติจากทีมงานสำนักงานคนบดี คณะวิทยาการจัดการ และ มหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๘ คน ผลจากการ ประชุมทำให้บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p>
<p>กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบการ จัดการขยะ</p>		<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในครัวเรือน ให้กับนักเรียน โดยการจัดการกิจกรรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถไปใช้ในการจัดการขยะใน ครัวเรือน การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs โดยวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมที่โรงเรียนกุดตาตำ ตำบลทัพรั้ง อำเภอ พระทองคำ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมที่โรงเรียนสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอนิคมาย และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมที่โรงเรียนบ้านบุสามัคคี ตำบลหนองพลวง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา</p>
<p>กิจกรรมการศึกษาปัญหาสุขภาพ ชุมชน</p>		<p>หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนโดยนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาวิถีชุมชนด้วยเครื่องมือ ๗ ชิ้น และการประชาคมหมู่บ้านด้านสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษานำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดทักษะ นำมา ประยุกต์ใช้ในงานและบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนบ้านบุ (หมู่ ๑) บ้านตลาด (หมู่ ๓) และบ้านบุพัฒนา (หมู่ ๔) ตำบลกระดอ อำเภอมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๗๘ คน ประกอบด้วย นักศึกษา ๑๐๔ คน อาจารย์ ๓ คน ชาวบ้านในชุมชน ๗๐ คน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระดอ ๑ คน ผลจากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือ และประชาคมหมู่บ้านจนได้ทราบปัญหาสุขภาพของ ชุมชน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพแก่ชุมชนต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดอ ซึ่งเป็น หน่วยบริการสาธารณสุข ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทั้ง ๓ ชุมชน</p>
<p>การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือสู่งานวิจัยด้าน สุขภาพ</p>		<p>ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือ สู่งานวิจัยด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๔.๑๐๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้านงานวิจัยให้มีคุณภาพ โดย ดร.สมเกียรติ ทานอก เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทั้งหมด จำนวน ๑๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๕.๒๒ บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๗ และส่วนใหญ่ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๖๐.๐ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือสู่งานวิจัยด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐</p>



กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	
<p>กิจกรรม Site Visit/ Lunch Talk</p>	 <p>ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Site Visit/ Lunch Talk ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพุทธรธรรมจักรนาถ โดยมีผู้เข้าร่วม Lunch Talk เป็นคณาจารย์ ๑๐ ท่าน และเจ้าหน้าที่ ๓ ท่าน ผลการดำเนินงานได้แลกเปลี่ยนแนวทางการเขียน SAR ให้ได้คะแนนดีและได้ติดตามการจัดกิจกรรม KM ตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p>	
<p>กิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>	   <p>กิจกรรมการศึกษาดูงานนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕ คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ๓ คน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการจากผู้มีประสบการณ์และสถานที่ปฏิบัติงานจริง</p>	